

Số: 994/TCHQ-CNTT

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 439/BVTV-VP ngày 10/3/2020 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 25/3/2020 đối với quy trình cấp **Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu** qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Kể từ ngày 01/4/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia **đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.**

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu **đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu** trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu **đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu** và không yêu cầu doanh nghiệp phải

nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Hiện tại, trên menu của hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) có 2 thủ tục cùng cấp **Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu** bao gồm:

a. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu;

b. Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với các lô hàng chi thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Cho phép doanh nghiệp được dùng kết quả Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch thực vật cấp trước ngày 30/4/2020 của thủ tục (a) hoặc thủ tục (b) làm cơ sở thông quan hàng hóa kiểm dịch. Sau 30/4/2020 toàn bộ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp thông qua thủ tục (b).

2. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm dịch thực vật cũng sẽ hỗ trợ cấp bản giấy Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

3. Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp ở mục 1 công văn này: Tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

**KT. TÓNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TÓNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Dương Thái